

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

61179444

Date :

3 ส.ย. 2561

Page :

8

No :

กรุงเทพธุรกิจ
รวมฉบับกลางทุน

●● ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไม่เบา...! สำหรับ **หุ้น เอ็กโซติก ฟู้ด หรือ XO** ของ บอสใหญ่ “จิตติพร จันทรัช” ล่าสุดตอบรับเหล่านักลงทุนและผู้ถือหุ้นไป Company Visit โรงงานใหม่ ณ นิคมอมตะซิตี้จ.ระยอง งานนี้ เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นการผลิตสินค้ากลุ่มซอสปรุงรสและน้ำจิ้ม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรถตลาดส่งออกเต็มกำลัง ชูจุดแข็งของบริษัทจากการมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 700 SKU และอยู่ภายใต้แบรนด์ของตัวเองมากกว่า 80% ที่โตงโตงไกลสู่อเมริกา

●● เหลียวดูราคา “หุ้น ชันสวีท (SUN)” นานมาแล้ว แต่ราคาก็ยังต่ำกว่าราคาไอพีโอที่ 5.85 บาทตลอดๆ จะมีก็แค่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ช่วงเดือน ม.ค. ที่ราคาตั้งขึ้นมาให้พอชื่นใจอยู่ที่ 6.15 บาท แต่ก็มาแค่แฉับเดียวเท่านั้น แบบยังไม่ทันกระพริบตาจริงจิงๆ จากนั้นราคาหุ้นก็เบนเข็มมิกหัวลงอีกรอบ ล่าสุดราคาอยู่ที่ 3.84 บาทต่อหุ้น (30 พ.ค.)

●● มีโอกาสปะหน้า “องอาจ กิตติคุณชัย” ซีอีโอ บมจ. ชันสวีท หรือ SUN เล่าให้ฟังว่า ไปขอพร “หลวงพ่อกันใจ” ที่ วัดดอยคำ เชียงใหม่ ถ้าราคาหุ้นขยับแตะ 7 บาทได้เมื่อไหร่? จะเอาพวงมาลัยดอกมะลิไปถวายแสนพวงแห่มไม่รู้ว่าหลวงพ่อกันใจ ท่านยาว หรือท่านซีอีโอ ลืมชอระนุกำหนด เวลาชัดเจน ราคาเลยยังไม่วิ่งตามนัดเอาเป็นผู้ถือหุ้นใจเย็นๆ แวะว่า Q2/61 ส่งสัญญาณดี ผลผลิตข้าวโพดหวานกับเกี่ยวเต็มไม้เต็มมือ ตัวเลขที่ออกมาก็น่าจะพอสบายใจได้



องอาจ กิตติคุณชัย

●● มั่นใจสุดๆ ว่าผลประกอบทั้งปี 2561 จะเติบโต 15% และ 1.12 หมื่นล้านบาท ตามเป้าหมายของ บมจ. ห้างเย็นเอเชียน ซีฟู้ด หรือ ASIAN แม้กระจิบข่าวจะถามยากๆ แล้ว ก็แห่ม...! ประกาศงบไตรมาส 1 ที่ผ่านมา “รายได้-กำไร” ลดฮวบ “เย็นริคคัส แวน เวสเทนครีป” ซีเอฟโอ ตอกย้ำยังเร็วเกินไปที่จะปรับลดเป้าหมายได้ลง หลังจากปัจจัยลบมีแนวโน้มผ่อนคลายเร่งเดินหน้ากลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารจัดการต้นทุน เน้นธุรกิจมาร์จิ้นสูง

●● เรียกว่ากำลังรุกธุรกิจ “ดาวรุ่ง” อย่าง “อาหารด่วนและอาหารทะเลแปรรูป” ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกยุค 4.0 ที่ผู้บริโภคไม่ชอบทำอาหารรับประทานเอง แต่ชอบกินอาหารนอกบ้าน ขนาดหัวเรือใหญ่ของ บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ หรือ SORKON อย่าง “เจริญ รุจิราโสภณ” ยังอินเทรนด์ไหวสั่งอาหารแบบ “เดลิเวอรี่” (Delivery) ตอนเย็นผมไม่ทำกับข้าวกินนะ! แต่ใช้วิธีโทรสั่งมาแทน สะดวก รวดเร็ว อร่อยทันใจ

●● แม้ว่าจะรุกธุรกิจตามยุค 4.0 แต่ราคา “หุ้น SORKON” กลับไม่รวดเร็วดังเช่นธุรกิจ “เฮียเจริญ” แอบบ่นนิดหน่อยๆ ก็แห่ม! หุ้น SORKON จะวิ่งได้ยังไง หุ้นแห่มไม่มีสภาพคล่องแล้ว ก็จะไม่สภาพคล่องได้ไง จากการสำรวจรายชื่อผู้ถือครองหุ้นที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ มีแต่นักลงทุนประเภทกองทุนทั้งในและต่างประเทศทั้งนั้น สงสัยงานนี้เฮียเจริญคงต้องรีบจัดการเพิ่มสภาพคล่องให้หุ้นโดยด่วนแล้วซี?

●● กระแสตอบรับงานสัมมนา Finasia HERO “มือใหม่...ไปเข้า MTS” เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาดีดี “นฤมล อาจอำนวยวิภาส” กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ปลื้มปริ่มและยังฝากข้อเสนอนะเนติๆ เพื่อให้ปรับปรุงแอปพลิเคชัน Finasia HERO ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบเทรดและบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของนักลงทุน โดยมีเป้าหมายสู่โบรกเกอร์อันดับ 1 ด้านดิจิทัลและนวัตกรรม

●● เดินหน้าเสริมทัพใหม่สำหรับ บมจ.ทางยกระดับดอนเมืองล่าสุด “ธานินทร์ พาณิชชีวะ” กรรมการผู้จัดการ หลังดึง “ศักดิ์ดา พรรณไว” เข้ามาเสริมทีมบริหารในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงิน ซึ่ง “บอสใหญ่” มั่นใจว่าจากประสบการณ์ของ “ศักดิ์ดา” ที่คร่ำหวอดในแวดวงมานานจะช่วยให้ดอนเมืองโพลล์เวย์เติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างแน่นอน...!!

●● เดินสายจัดโครงการดีๆ สำหรับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “บอสใหญ่” แห่งหลักทรัพย์บัวหลวง “ไพบิเชษฐ สิทธิอำนวย” ล่าสุด



พิเชษฐ สิทธิอำนวย

รับเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” สู่โรงเรียนประถม นาร่องก่อน 2 แห่ง คือ ร.ร.วัดสวนพลู และ ร.ร.วัดมหาพฤฒาราม ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรม โดยเน้นหลัก 3 ออม ทั้งออมเงิน ออมความรู้ และออมความดี

หากเด็กๆ ทำได้ครบทั้งสามออมรับรองชีวิตดีมีคุณภาพแน่นอน

●● เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง สำหรับ บมจ. ลีซ อิท หรือ LIT พร้อมตั้ง “ชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา” นั่ง CEO บริษัทย่อยลุยให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อให้กับบริษัทและบุคคลภายนอก รองรับแผนให้บริการค้าประกันสินเชื่อ-บริการรายงานข้อมูลลูกค้าหนึ่ง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมคุมต้นทุนทางการเงินในระดับที่เหมาะสม

●● ประมอธีรรักๆ ให้ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โซลติง หรือ TPCH หลัง “โรงไฟฟ้าช้างแรกไบโอเพาเวอร์” และ “โรงไฟฟ้าแม่จันเอ็นเนอร์ยี” สามารถคว้ารางวัลดีเด่นจากการประกวด THAILAND ENERGY AWARDS 2018 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

●● งานนี้...ถือเป็นความภาคภูมิใจ และตอกย้ำความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริง เห็นแบบนี้แล้วปลื้มใจแทน “กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี” ประธานคณะกรรมการบริหาร และ “เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ แบบนี้เป้าหมายชี้แทนผู้นำพลังงานทดแทนอาเซียนไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน!

●● ไม่หยุดนิ่ง! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พลิกโฉมบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ สู่ขีดตลาดบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์รองรับอีคอมเมิร์ซข้ามแดนโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุด เปิดโพรแกรมใหม่ไฟท์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยส่งสินค้าถึงมือลูกค้าในต่างแดนทั้งแบบเหนือชั้นและแบบประหยัด